



สรุปข่าว สธ.

ประจำวัน

16 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวเนชั่นพีค สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์โพสทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์sanook, bangkokpost, workpointnews, nationtv, bangkokbiznews, 77kaoded, js100, thansettakij, mcot, inn, nationweekend, newstv, one31, bbc, thastanadard, prachachat, thaipbs

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. แถลงข่าว พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม 32 ราย แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มติดจากสถานบันเทิง 8 คน 2.กลุ่มสัมผัสที่สนามมวย 9 คน 3.กลุ่มสัมผัสกับนักท่องเที่ยว คือ ตำรวจ ตม.ร้านอาหาร และ พนักงานบริษัท ที่สนามบิณสูวรรณภูมิ 3 คน 4.กลุ่มไปเที่ยวต่างประเทศกลับมา 7 คน เป็นคนต่างชาติ 2 คน และคนไทย 5 คน ในจำนวนนี้เป็นข้าราชการไปดูงานประเทศสเปน 1 คน 5.ผู้สัมผัสเจ้าของร้านอาหาร 2 คน และ 6.ผู้ป่วย 3 คน ผลติดเชื้อชัดเจน อยู่ระหว่างสอบสวนโรคว่าไปสัมผัสจากแหล่งใด และมีผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์กับทั้ง 6 กลุ่มรอการยืนยันอีก 51 ราย สรุปมีผู้ป่วยสะสม 114 ราย รักษาหาย 37 ราย เสียชีวิต 1 ราย และยังรักษาในรพ. 76 ราย นอกจากนี้ มีผู้เดินทางกลับจากอิตาลี 83 คน มาลงที่อุตะเภา จ.ระยอง เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 78 คน นักท่องเที่ยวคนไทยที่ติดค้าง 3 คน พนักงานสายการบิน 2 คน ในจำนวนนี้ 6 คนมีไอ น้ำมูก ไม่มีไข้ ส่งไปรพ. อีก 71 คนส่งไปฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน เน้นหลีกเลี่ยง/งดเข้าไป ในสถานบริการที่มีความแออัดและเสี่ยงสูง งดการเดินทางไปต่างประเทศ มอบหมายให้กรมควบคุมโรคจัดทำแผนที่สถานที่พบผู้ป่วยในกทม.และต่างจังหวัด ส่วนผู้ประกอบการ ให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ และเปิดหน้าต่าง ประตู ระบายอากาศทุกวัน ได้มีมาตรการที่จะนำเสนอศูนย์บริหารจัดการของรัฐบาล อาทิ มาตรการลดผู้เดินทางเข้าประเทศ ปิดสถานบริการที่มีความแออัดและเสี่ยงสูง งดกิจกรรมรวมคนหมู่มาก เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และเตรียมเจรจากับ รพ.เอกชนรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จนหายโดยไม่ต้องกักตัว 72 ชม.ต้องย้ายรพ.

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาพรวมพบผู้ป่วย 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศและมีการเจ็บป่วย รวมถึงคนในครอบครัว และ 2.กลุ่มคนที่ไปสัมผัสชาวต่างประเทศหรือผู้ป่วย และมีการแพร่โรค ผ่านกิจกรรมที่มีความสัมผัสใกล้ชิด ดังนั้น ขณะนี้ได้ให้สถานบันเทิง ผับ มากกว่า 10 แห่ง หยุดดำเนินการและทำความสะอาด ไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมถึงมีการบังคับใช้กฎหมายในมาตรการปิดพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ร้อยละ 80 มีอาการน้อยมาก เหมือนไข้หวัดทั่วไป จึงทำให้ออกมาทำกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม ดังนั้นให้สันนิษฐานว่ามีความเสี่ยงจะติดเชื้อไว้มาก่อน และทบทวนว่าสัมผัสหรือใกล้ชิด กับกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ หากพบว่ามีอาการป่วย แนะนำให้หยุดอยู่บ้าน ลดการเดินทางไปที่สาธารณะเพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากขณะนี้พบการระบาดในลักษณะเป็นกลุ่มมากขึ้น สิ่งสำคัญของการควบคุมโรค คือ เจ้าหน้าที่จะต้องค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดให้เร็วที่สุด ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปสนามมวย สนามม้า สถานบันเทิง หากเจ็บป่วย ไอ น้ำมูก ให้รีบมาพบแพทย์

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. เผย หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ เป็นหวัด หรือน้ำมูก และมีประวัติเสี่ยง สามารถไปที่ รพ. ตามสิทธิ จะได้รับการตรวจและรักษาฟรี รวมถึงนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ หากเจ็บป่วยภายใน 72 ชม.แรก สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ค่าใช้จ่าย แต่ถ้าไม่มีอาการจะไม่สามารถใช้สิทธิได้ โรคนี้มีการรักษาและกำลังจะมีวัคซีน ขออย่ากังวล

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. พร้อมด้วย นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6 เดินทางมาที่อาคารรับรองสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อรองรับนักเรียนทุน AFS 83 คนที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี ทั้งหมดผ่านการคัดกรองโรคด้วยการวัดไข้ ฉ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมทำความสะอาดกระเป๋าสัมภาระ รองเท้า อุปกรณ์สื่อสาร ก่อนขึ้นห้องพัก เบื้องต้นพบนักศึกษา 6 คนที่ต้องเข้าดูอาการที่รพ.ศิริกิติ ที่เหลืออีก 77 คนกักตัวเพื่อรอดูอาการที่อาคารรับรองทหารเรือ

สื่อที่นำเสนอ : thaigov

-เสนอข่าว กรมอนามัย ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบการ พ.ศ. 2563 เพื่อลดความเสี่ยง พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามหลัก 3 ล.

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.สสจ.นครพนม นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจคัดกรองพระ-เณร เด็กวัด และเจ้าหน้าที่ภายในวัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม หลังนายธนชาติ เบต ทองคำ เขียนมายกย่อง ดึง โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เดินทางมากับคณะเพื่อไหว้ขอพร พระธาตุพนม เมื่อวันที่ 11 มี.ค. กลับถึงกรุงเทพฯ มีไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว แพทย์ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจสอบพบ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พระ 1 รูปที่ติดตามคณะเซียนมวยเข้าข่าย จึงต้องกักตัวภายในกฎ 14 วันเฝ้าดูอาการใกล้ชิด และพบว่า นายนราธิเบต กับ ร.อ.ธรรมนัส ขึ้นไปองค์พระธาตุพนมคนละวันกัน</p> <p>-ด้าน ผกก.สภ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีคำสั่งให้ตำรวจ 2 นายที่พาเซียนมวยคนดังกล่าวไปไหว้พระธาตุพนม พร้อมคนใกล้ชิดในครอบครัว กักตัวเองในบ้านพัก นอกจากนี้ พบว่ามีตำรวจ สังกัด บก.ภ.จว.นครพนม ที่เข้าไปไหว้พระธาตุพนมในวันเดียวกันอีก 8 นาย ล่าสุดถูกให้กักตัวภายในบ้านพัก 14 วัน</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ/สถานการณ์ทั่วไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์แนวหน้า, thaipbs, newtv, mcot, msn, sanook, news.mthai</p> <p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่ 3 โดยให้แนวทางว่าควรจัดตั้ง รพ. ที่เปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจในการรักษาพยาบาล ขณะนี้มีรพ.ที่สร้างใหม่แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ประมาณ 100 เตียง จะใช้เป็น รพ.ศูนย์เฉพาะกิจสำหรับโรคโควิดโดยเฉพาะ ส่วนที่ประชาชนเรียกร้องให้มีการตรวจโควิดฟรี มีการเสนอแล้ว โดยจะมีการใช้กฎหมายกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่</p> <p>-โฆษก ก.กลาโหม เผยว่า กองทัพเรือยังคงเปิดอาคารรับรอง ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รองรับกระบวนการควบคุมโรคในการดูแล กลุ่มนักเรียนไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากอิตาลี เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 63 และอยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกับ สธ. จัดหาและเตรียมพื้นที่ ทหารเป็นพื้นที่ควบคุมโรคกับกลุ่มเสี่ยงเพิ่ม โดยเน้นพื้นที่ปิดและเป็นไปตามมาตรฐานของ สธ. ไม่ให้มีผลกระทบกับชุมชน โดยรอบ ขณะเดียวกันได้เร่งเตรียมความพร้อมของรพ.ทหารในภูมิภาคให้สามารถทำหน้าที่เป็นรพ.เฉพาะโรค เพื่อรองรับ การทำงานของ สธ.เมื่อมีความจำเป็นตามระดับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค</p> <p>-พล.ต.ราชิต อรุณวงษ์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก รอผลตรวจ COVID-19 พร้อมกักตัว 14 วัน หลังเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่สนามมวยลุมพินี</p> <p>-ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ เผย ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.แห่งหนึ่ง และยินดีกักตัวเอง 14 วัน สาเหตุที่เข้า ตรวจเนื่องจาก เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ได้เข้าสักการะพระธาตุพนม ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสักการะเช่นกัน</p> <p>-นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ไปตรวจโควิด-19 หลังไปร่วมงานที่เวทีมวยลุมพินี วันเดียวกับ 'แมทธิว ดิน' อยู่ระหว่างรอ ผล และลาประชุมกรม.อังคารนี้ พร้อมสั่งคนใกล้ชิดกว่า 10 คนกักตัว</p> <p>-นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา หรือ นายกไก่อ รับติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หลังไปเวทีมวยวันเดียวกับ แมทธิว ดิน เตือนประชาชนชาว แปดริ้วทุกคนสังเกตอาการตัวเอง</p> <p>-ม.ศรีปทุม บางเขน ประกาศปิดทำการ 6 วัน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ หลังมีนักศึกษาเข้าตรวจอาการที่รพ. และอยู่ใน ข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อ COVID-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน</p> <p>-คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับแจ้งว่า มีบุคลากรของคณะคนหนึ่งติดเชื้อ COVID - 19 จากการตรวจโดยการเก็บสารคัดหลั่ง บริเวณส่วนหลังโพรงจมูก และบริเวณคอหอยไปตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อที่ห้องปฏิบัติการรพ.รามธิบดี ขณะนี้บุคลากรคน ดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่รพ.แห่งหนึ่งแล้ว</p> <p>-ม.เกษตรฯ ประกาศหยุดเรียน ตั้งแต่ 16 - 22 มี.ค. 2563 เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19</p> <p>-อัมพร แหวนเพชร นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า คอนโดที่พักอยู่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย อยู่ห่างกันแค่คนละชั้น และเข้ารักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>-รมว.คมนาคม สั่งการหน่วยงานในสังกัด 16 มี.ค.นี้ ยกระดับมาตรการคัดกรองประชาชนก่อนเข้าระบบขนส่งมวลชน ทุกประเภท ให้ทุกหน่วยงานใช้เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจก่อนที่จะอนุญาตให้ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่เข้าไปในบริเวณต่างๆ หากพบ ผู้ที่มีอาการป่วย หรือมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ประสานส่งตัวให้รพ.</p> <p>-คลังเตือนวิจัยนวัตกรรมอนาคต ร่วมกับกลุ่มแพทย์ศิษย์เก่าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาแชตบอต "Covid Bot" หรือ "น้องหน้ากาก" เป็นช่องทางให้คำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงประชาชน เกี่ยวกับการป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ด้วยตัวเอง</p> <p>-นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า สถานการณ์ขณะนี้ ต้องให้กำลังใจนายกฯ แพทย์และ เจ้าหน้าที่ของสธ.ในการแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19</p> <p>-เอกชนธุรกิจการบิน เสนอรัฐปิดประเทศ-พรมแดน 1 เดือน แก้ปัญหาการระบาด ลดความเสี่ยงผู้ติดเชื้อใหม่จากต่างประเทศ</p> <p>-หลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กำลังเข้าสู่ระยะ 3 ทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มซื้ออาหาร น้ำดื่ม ของใช้ จนทำให้ หลายห้างสินค้าหมดจากชั้น</p> <p>-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจ้งผลการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 52,987 คน พบเข้าข่าย เฝ้าระวังโควิด-19 จำนวน 14 ราย แบ่งเป็น แรงงานไทยเดินทางมาจากประเทศเกาหลีที่วัยหนุ่มอายุ 1 ราย ผู้โดยสารทั่วไป 12 ราย และผู้โดยสารขาออก 1 ราย โดยทั้ง 14 รายได้ถูกนำตัวส่งรพ. อยู่ระหว่างรอผลในห้องปฏิบัติการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ประธานมูลนิธิธมม-จกมล ธูปกระจ่าง นำทีมคนรักปทุม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายในชุมชนแออัด แต่ถูกทางเทศบาลลำสามแก้วห้ามฉีด อ้างยังไม่ได้ขออนุญาต ตำรวจสายตรวจ สภ.คูคต ตรวจสอบพบว่าไม่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทีมคนรักปทุมเข้ามาฉีดฆ่าเชื้อ ทางทีมคนรักปทุมจึงดำเนินการฉีดฆ่าเชื้อต่อ โดยมีชาวบ้านมารอรับให้เข้าไปฉีดภายในห้องพักด้วย</p> <p>-เสนอข่าว รองศ.นพ.ดร.กำพล ศรีวัฒนกุล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส สูตรปราศจากแอลกอฮอล์ ภายใต้เทคโนโลยีสิทธิบัตรเฉพาะ "i-Sol+ Tech" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.ตามตัวคนไทยร่วมงานที่มีสยิดที่มาเลเซีย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว กรณีมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อวันเดียว 190 ราย เกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับงานชุมนุมที่มีสยิด Sri Petaling Mosque ซึ่งผู้เข้าร่วมงานคาดว่าจะมี 16,000 ราย และมีคนไทยไปร่วมงานด้วย 132 คน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศแจ้งข่าวเรื่องคนไทยกลุ่มนี้ที่เข้าร่วมงานตั้งแต่ 13 มี.ค. และติดตามตัวมาทั้งหมด แต่ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า</p> <p>2.รพ.เอกชนปล่อยผู้ป่วยสงสัยโควิด-19 กลับบ้าน สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ผจก., mcot</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จนท.และนิติกร ลงพื้นที่ตรวจสอบ รพ.เอกชนที่ปล่อยให้แม่ทวิตกลับบ้านทั้งที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังการติดเชื้อ พบให้ข้อมูลว่า ดาราคนดังกล่าวไม่มีอาการรุนแรง มีเพียงไข้ และไม่มีประวัติเดินทางจากต่างประเทศ จึงไม่ได้มีการกักตัว เมื่อทราบผลจึงแจ้งไปทางอีเมล และเป็นช่วงที่อยู่บ้านและถ่ายคลิป ถือว่าสถานพยาบาลไม่ได้มีเจตนา หรือไม่มีความผิดในการปกปิด</p> <p>3.เสนอยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ การเคลื่อนย้ายประชากรเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคมามากขึ้น จึงเสนอให้ยกเลิกวันหยุดช่วงสงกรานต์ เมื่อโรคสงบแล้ว ค่อยหยุดชดเชยแทน ทุกคนต้องยอมรับและเข้าใจว่า การรวมกันของคนหมู่มากจะเป็นแหล่งของการกระจายโรคอย่างรวดเร็ว (super spread) งานสังคมจำเป็นที่จะต้องงด การจัดประชุมวิชาการต้องหาทางออกด้วย tele-conference สนามมวย การแข่งขันกีฬาต่างๆ โรงเรียนกวดวิชาต้องปิดการสอน เพื่อลดการระบาดของโรคให้ได้</p> <p>4.การเปลี่ยนคำจำกัดความกลุ่มเสี่ยง สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้แนวโน้มที่จะมีจำนวนผู้ป่วยแบบก้าวกระโดด และพบการกระจายเป็นกลุ่ม ต้องเน้นเรื่องมาตรการทางสังคม ขอให้งดทำกิจกรรมในคนหมู่มาก ส่วนภาครัฐต้องเปลี่ยนคำจำกัดความกลุ่มเสี่ยงใหม่ เพราะในอนาคตอันใกล้ทุกคนมีโอกาสจะเสี่ยงหมด</p> <p>5.ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กโพสต์ข้อมูลการติดเชื้อ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งทำงานเกี่ยวกับวงการมวยไทย โพสต์ข้อความ เตือนผู้สัมผัสใกล้ชิดในช่วง 7 วันที่ผ่านมาให้ป้องกันตนเอง เนื่องจากตนตรวจพบเชื้อโควิด-19 โดยสสจ.ชุมพร แถลงว่า ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับบุคคลดังกล่าวและผู้ใกล้ชิด ระบุ เดินทางมา จ.ชุมพรวันที่ 29 ก.พ. และกลับกทม.วันที่ 1 มี.ค. เริ่มป่วย 11 มี.ค. เข้ารักษาที่ รพ. วันที่ 14 มี.ค. เบื้องต้นอยู่ในข่ายเฝ้าระวัง ต้องกักตัวและส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และรอผลยืนยัน ทางวิชาการผู้ป่วยเริ่มแพร่เชื้อได้วันที่ 8-9 มี.ค. ดังนั้นในช่วง 29 ก.พ. - 1 มี.ค.ที่อยู่ในพื้นที่จ.ชุมพร จึงยังปลอดภัยและปลอดภัยการแพร่เชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายจินดาพงษ์ รัตนปิลัมภ์ เขียนมวย โพสต์เฟซบุ๊กว่า รายชื่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่คาดว่าจะเกิดจากการเข้าไปในสนามวันเดียวกัน 22 ราย พร้อมระบุว่า เป็นการระบาดในคนมากและเริ่มจะควบคุมไม่ได้แล้ว แต่หน่วยงานรัฐไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขจริงของผู้ติดเชื้อ โดยรายชื่อส่วนใหญ่เป็นเขียนมวยจากล็อก 2 และล็อก 3 ซึ่งเป็นล็อกที่มีทั้งเขียนมวยเต็มพัน และเขียนมวยที่รายงานผลการแข่งขัน คาดว่า ต้นตอของการระบาดจะมาจากการชกศึกกลุ่มพินิเกริกโกร เมื่อ 5 มี.ค. ในจำนวนนี้ นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์ดังจากค่ายเพชรยินดี เดินทางไปตรวจแล้ว เบื้องต้นไม่พบเชื้อแต่ได้กักตัวเอง 14 วัน ตามมาตรการ และสั่งปิดค่ายเพชรยินดีชั่วคราว ส่วนสื่อวงการมวยหลายสำนักทยอยเข้าตรวจที่รพ.และเฝ้ากักตัวเองเพื่อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความปลอดภัยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> -มิสเตอร์ปอง พินิจ พลชั้น พิธีกรมวยไทยชื่อดัง เปิดเผยว่า ไปตรวจหาเชื้อแล้ว ค่าตรวจสูงถึง 7,500 บาท อยู่ระหว่างรอผล -แมทธิว ดิน โปสต์ภาพตัวเองบนเตียงคนไข้ พร้อมข้อความขอบคุณที่กำลังใจ ทุกคนต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกัน ไม่แยกกัน ไม่โทษกัน ไม่ตีกัน ทุกที่ทุกประเทศกำลังลำบาก <p>6.ข้อเสนอปิดประเทศ สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และ รมว.สธ. จะหารือร่วมกับ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบิน ภาคเอกชนสายการบินต่างๆ เพื่อซักซ้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังยังมีประชาชนไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติ โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีข้อเสนอที่จะให้รัฐบาลพิจารณาขณะนี้ คือ อาจจำเป็นต้องมีการปิดประเทศและพรมแดนของไทยเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อให้ระบบสาธารณสุขของประเทศได้ทำงานกับผู้ป่วยที่มีในขณะนี้ได้อย่างเต็มที่ เพราะหากยังเปิดบริการการบินและมีผู้ติดเชื้อใหม่เดินทางเข้ามาทุกวัน สุดท้ายจะคุมการระบาดได้ยาก</p> <p>7.การจัดตั้งศูนย์บริหารภาวะฉุกเฉินโควิด-19 ประจำจังหวัด สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว องค์กรเอกชน จ.ภูเก็ต เรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์บริหารภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จ.ภูเก็ต โดยไม่ยึดกรอบอำนาจบริหารราชการในภาวะปกติ เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมและรับมือกับการเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 และเป็นหน่วยงานหลักในการสั่งการ ควบคุมและกำกับดูแลมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และพิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างน้อย 100 ล้านบาทเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ศูนย์ฯ บริหาร เน้นจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สร้างระบบเทคโนโลยีในการค้นหา และติดตามการกักตัวในที่พัก จัดเตรียมรพ.สนามสำรอง ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่ข้าราชการ ก.มหาดไทย และก.สาธารณสุข ที่มีความรู้ในการบริหารในภาวะวิกฤติ เป็นประธานศูนย์ เพราะที่ผ่านมาทั้งผู้ว่าฯ และนพ.สสจ. ภูเก็ต มีศักยภาพในการจัดการภาวะวิกฤติจำกัด และจะให้มีความมาตรการสกัดนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโดยเด็ดขาดอย่างน้อย 30 วัน เน้นประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทวีคูณ ไม่จำกัดเฉพาะประเทศที่ได้รับการประกาศจาก สธ. เท่านั้น</p> <p>8.หลอกขายเจลแป้งเปียก สื่อที่นำเสนอ : เพชบุรี</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้งานเพชบุรีรายหนึ่งโพสต์ภาพขวดเจลแอลกอฮอล์สีฟ้า ระบุว่า ถูกโกง เนื่องจากเป็นแป้งเปียกกวานสีฟ้า</p>	
<p>Fake news สื่อที่นำเสนอ : thansetthakij, nationtv</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์การค้าพิวเจอร์พาร์ครังสิต ยืนยัน ชาวพนักงานชาย แม่บ้าน รพ.ก. ติดเชื้อโควิด-19 ไม่เป็นความจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว เพชบุรีซัวร์ก่อนแชร์ โปสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า บนโซเชียลมีการแชร์ข้อความว่าพญาบาลศิริราชเตือนให้กักตุนอาหารจะมีการปิดเมืองแล้ว ฝ่ายสื่อสารองค์กรรพ.ศิริราชชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., js100</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ตรวจสอบเพคนิวส์ ดังนี้ 1.แชร์ข้อมูล “สถานที่แพร่เชื้อ COVID-19 ที่อันตราย คือร้านสะดวกซื้อชื่อดัง” พบว่าไม่เป็นความจริง 2.แชร์ข้อมูล “ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งครอบครัว ที่ตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว” ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสธ. พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ 3.แชร์ข้อมูล “พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นคนไทย ติดจากญาติที่มาจากเกาหลี พักที่บ้านแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ แต่ข่าวไม่ออก” สธ.ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีรายงานผู้ป่วย 4.แชร์ข้อมูล “ศูนย์ราชการตรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พบติดเชื้อ COVID-19 1 ราย” ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สธ. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, เว็บไซต์มติชน, workpointnews, thebangkokinsight, nationweekend,</p> <p>-อิสราเอล ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเพื่อการวิจัยทางชีววิทยา ก.กลาโฮมอิสราเอล พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เสร็จสมบูรณ์แล้ว เตรียมการแถลงความสำเร็จนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า</p> <p>-สหรัฐฯ แพทย์ประจำตัวของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยผลตรวจร่างกายว่าไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19</p> <p>-สเปน ผลตรวจร่างกายของ ภริยานายเปโดร ซานเชซ นายฯ สเปน พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ทั้งนายฯ และภริยาต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ล่าสุดรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน ให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ 16 มี.ค. ยกเว้นไปซื้ออาหารและยา รวมถึงไปทำงาน ไปรพ.</p> <p>-สเปนและฝรั่งเศส เป็น 2 ประเทศล่าสุดที่ประกาศใช้นโยบายปิดประเทศ</p> <p>-อิตาลี พบผู้เสียชีวิต 368 ราย คิดเป็น 25% ถือเป็นอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดในวันเดียวของอิตาลี ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,809 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยอิตาลีมีประชากรสูงอายุมากที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อและเสียชีวิต</p> <p>-อังกฤษ ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า รัฐบาลจะขอให้ประชาชนอายุ 70 ปีขึ้นไป กับคนหนุ่มสาวที่มีปัญหาสุขภาพ อยู่แต่ในบ้านเพื่อป้องกันโควิด-19 ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการป่วยสามารถไปเยี่ยมญาติและเพื่อนๆ ได้ โดยอยู่ห่างกันในระยะ 2 เมตร</p> <p>-สก๊อตแลนด์ รัฐบาลระบุงยังไม่มีแผนที่จะแยกเดี่ยวผู้สูงอายุ แต่จะให้ลดการสัมผัสแทน</p> <p>-จีน ยอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศลดลง ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่มาจากการเดินทางไปต่างประเทศ และเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในจีนเพียง 4 ราย ทั้งหมดอยู่ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ โดยเจ้าหน้าที่จีนสามารถสืบค้นหาผู้ป่วยรายที่ 1 พบแล้ว เป็นชาวหูเป่ย์ อายุ 55 ปี ติดเชื้อตั้งแต่ 17 พ.ย. 2562 แต่ยังไม่รู้ต้นตอการระบาด</p> <p>-สิงคโปร์ ประกาศให้ประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย</p> <p>-มาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 190 ราย เกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับงานชุมนุมที่มัสยิด และยังคุมติดตามตัวผู้เข้าร่วมงานซึ่งคาดว่าจะมี 16,000 ราย โดยมีคนไทยไปร่วมงานด้วย 132 คน</p> <p>-ฟิลิปปินส์ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 11 ราย ติดเชื้อรวม 140 ราย</p> <p>-อิหร่าน มีผู้เสียชีวิตวันเดียว 113 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวม 742 ราย ติดเชื้อเพิ่มอีก 1,209 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 13,938 ราย</p> <p>-WHO พบการแพร่ระบาดอย่างน้อย 137 ประเทศและดินแดน มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 156,649 คน มากที่สุดในอิตาลี 21,157 คน เสียชีวิต 1,441 คน อิหร่าน ผู้ป่วยสะสม 12,719 คน เสียชีวิต 724 คน เกาหลีใต้ ผู้ป่วยสะสม 8,186 คน เสียชีวิต 75 คน สเปน ผู้ป่วยสะสม 6,391 คน เสียชีวิต 196 คน ฝรั่งเศส ผู้ป่วยสะสม 4,500 คน เสียชีวิต 91 คน เยอรมนี ผู้ป่วยสะสม 4,585 คน เสียชีวิต 9 คน สหรัฐฯ ผู้ป่วยสะสม 2,976 คน เสียชีวิต 60 คน สวิตเซอร์แลนด์ ผู้ป่วยสะสม 1,375 คน เสียชีวิต 13 คน และสหราชอาณาจักร ผู้ป่วยสะสม 1,140 คน เสียชีวิต 21 คน</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ หะหะพาที</p> <p>-กล่าวว่า สถานการณ์ตัวเลขในไทยเริ่มเพิ่มเร็วขึ้น อาจไม่มากเท่าประเทศอื่น แต่เมื่อเริ่มมีคนดังติดเชื้อจึงทำให้คนไทยตื่นตระหนกมากขึ้น ขาดความเชื่อถือเชื่อมั่นรัฐบาล แต่ต้องเชื่อถือกระทรวงสาธารณสุข เชื่อใจข้าราชการประจำตั้งแต่ปลัด สธ. ไปจนถึง สสจ. สสอ. รพ.สต. และอสม. รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และรพ.ของคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง และทั้งหมดขึ้นกับตัวเราที่มีวินัย ควบคุมตัวเองได้ ไม่ตระหนกแตกตื่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย</p> <p>-กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ของรัฐบาลคือคิดเฉพาะปัญหาในประเทศ ขณะที่โควิด-19 เป็นปัญหาระดับโลก ล่าสุด รมว.อนุทิน เสนอให้ คกก.โควิด-19 แห่งชาติ พิจารณาปิดสถานบันเทิงบางพื้นที่แบบไม่มีกำหนดจนกว่าจะปลอดภัย ซึ่งเป็นอีกความคิดแคบๆ ที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้าน นายชงหนานชาน ผชช.ระบาคติวิทยาจีน ให้ความเห็นว่า หากประเทศส่วนใหญ่ดำเนินการเหมือนจีน ให้ความสำคัญระดับชาติ จะสามารถควบคุมการระบาดทั่วโลกได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้ จึงฝากถึงนายกฯ ว่าต้องคิดแก้ปัญหาในระดับชาติและระดับโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ กล้าได้กล้าเสีย</p> <p>-กล่าวว่า จำนวนตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในแต่ละวัน มีทั้งติดมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและติดต่อกันเองระหว่างคนไทยด้วยกัน นั่นเท่ากับว่าได้เข้าสู่ระยะที่ 3 อย่างที่มีการคาดการณ์กันล่วงหน้า เพียงแต่รัฐบาลจะตัดสินใจประกาศอย่างเป็นทางการหรือยัง เพราะต้องเอาความจริงมาบอกกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ จะได้เตรียมความพร้อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ เรียงหน้าชน</p> <p>-กล่าวถึงคำแนะนำการพิจารณาจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สำหรับผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในภาวะวิกฤติของโควิด-19 เช่น ระบบคัดกรอง การดูแลความสะอาดบริเวณต่างๆ ที่จัดกิจกรรม จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาล เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-กล่าวถึง การเรียนออนไลน์และทำงานที่บ้านซึ่งเป็นมาตรการรับมือโควิด-19 เช่น ม.ธุรกิจบัณฑิตฯ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และปรับเปลี่ยนวิธีสอบออนไลน์เป็นการประเมินผลผ่านโครงงานแทน รวมถึงเทคนิคการทำงานที่บ้าน เช่น บ.แกร็บ โฮลดีงส์ อิงค์, เครือเจริญโภคภัณฑ์, ช.กรุงเทพ, ททท., กสทช. เป็นต้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก คอลัมน์ รู้ลึกกับจุฬาฯ</p> <p>-เสนอว่า ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิริญสุทริกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ และ ผชช.ด้านโรคติดเชื้อและระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ระบุว่า ไทยจะเข้าสู่ระยะที่ 3 ของการระบาดแน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการจัดการและความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน ในฐานะสถานศึกษา เริ่มมีการเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ สอบออนไลน์ ประเด็นเรื่อง Social Distance ระยะห่างของคนในสังคมต้องนำมาพิจารณาอย่างยิ่ง หลีกเลี่ยงการรวมตัวจำนวนมาก พิจารณามาตรการการทำงานที่บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ปีนี้ช็อกโยกย้ายปีใหม่ของไทยในช่วงสงกรานต์ให้ไม่เป็วันหยุด เมื่อโรคสงบค่อยหยุดชดเชยแทน เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชากร</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า บทบรรณาธิการ

-กล่าวถึงการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกคนต้องหยุดทะเลาะกัน แล้วหันมาร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยอันดับแรกคือ ปกป้องตัวเองไม่ให้ติดโรค หากรู้ตัวว่าป่วยให้รีบไปรักษาและบอกความจริงกับแพทย์ ที่สำคัญ ต้องหยุดพฤติกรรมแพร่กระจายข่าวลือเรื่องโรคโควิด-19 ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-เสนอสรุปว่า บอร์ด สปสช. เตรียมเสนอรัฐบาลหนุนงบกลางเพิ่ม 3.6 พันล้าน รับมือโควิด-19 โดยจะเป็นส่วนสนับสนุนให้หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ สปสช. จะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ การดูแลผู้ป่วยในระบบปกติ

สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์

-เสนอว่า บทเรียนที่ได้จากกรณีของจีน สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การตอบสนองจากทีมแพทย์และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเพิ่มการเฝ้าระวัง โดยมุ่งการยับยั้งการติดเชื้อโดยเร็วที่สุด

-เสนอสรุป ศ.ภค.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีการพ่นยาฆ่าเชื้อให้ประชาชนฟรี ว่า สารดังกล่าวเป็นสารลดแรงตึงผิวในกลุ่ม amphoteric surfactant ใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นในพื้นที่ ห้องพื้นผิวต่างๆ ไม่ได้มีคำแนะนำให้ใช้กับผิวหนัง นอกจากนี้ ยังไม่มีการยืนยันประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา เตือนว่าอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน

-เสนอว่า ไมค์ ไรอัน คณะกรรมการบริหารโครงการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่าประชาชนไม่ควรสรุปว่าการแพร่ระบาดเชื้อโรคจะบรรเทาเบาบางลงไปเองเมื่อฤดูร้อนมาถึง เพราะยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนพม่าว่าไวรัสตัวนี้จะมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมอะไรในเงื่อนไขสภาพอากาศที่แตกต่างออกไป

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอว่า วารสารแลนเซต เผยแพร่รายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์ ระบุว่าโรคไข้เลือดออกและโรคโควิด-19 มีลักษณะทางคลินิกและห้องปฏิบัติการคล้ายคลึงกัน และหากผลตรวจใช้เลือดออกเป็นบวก แพทย์มักสรุปก่อนว่าเป็นไข้เลือดออก เพราะฉะนั้นการมีชุดตรวจไวรัสโคโรนาที่เชื่อถือได้ พร้อมใช้ และราคาไม่แพงทั่วถึงทั้งภูมิภาคจึงมีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำ ทั้งยังเป็นการปกป้องประชาชนในวงกว้างด้วย ด้านองค์การอนามัยโลก ยืนยันว่าไวรัสไข้เลือดออกและไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แม้อาการเบื้องต้นจะคล้ายกัน แต่จะแยกได้เมื่อมีการดำเนินโรค โดยแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจ สังเกตตามข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า สิ่งสำคัญ คือการร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายในการฝ่าวิกฤติครั้งนี้ โดยแต่ละภาคส่วน และประชาชน ต้องร่วมกันระมัดระวัง ทั้งการป้องกันตัวเองและคนรอบข้างไม่ให้ติดเชื้อ รวมถึงให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐออกมาในการรับมือกับวิกฤติครั้งนี้

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันยังไม่ปิดประเทศ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาก็ลดจำนวนอย่างมาก หากมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมของรัฐยังเข้มไม่เพียงพอ เชื่อว่าสถานการณ์โควิด-19 ในไทยอาจเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งหวังว่าสังคมจะช่วยกันและติดตามตรวจสอบ ที่สำคัญคือการป้องกันตนเอง "กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ" ระงับการเดินทางไปในจุดเสี่ยง ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์สถานีคิดเลขที่ 12

-กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 รุนแรงไปทั่วโลก แต่ประเทศไทยรุนแรงมากเป็นพิเศษเพราะขาดการจัดการที่ดี ขาดผู้นำที่เฉียบคมวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีขบวนการหาเงินบนความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ ทำให้ประชาชนไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ได้เพียงพอ รวมไปถึงเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค เครื่องวัดไข้วัดไข้ดิจิทัล เริ่มหาซื้อไม่ได้ ที่หนักกว่านั้นคือ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล มีไม่พอใช้ ล่าสุดเริ่ม เจ้าหน้าที่ในสนามบินสุวรรณภูมิมีปัญหาขาดอุปกรณ์การทำงาน ส่งผลให้ขาดขวัญกำลังใจและขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ผอ.สนามบินยื่นใบลาออกเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ร่วมมือเพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอสรุป สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง "จะใช้ชีวิตอย่างไร ในโลกยุค COVID -19" ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ทุกคนต้องดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ป้องกันให้ตนเองไม่ติดเชื้อ ถ้ามีความผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ รวมถึงต้องดูแลสังคม ไม่ให้ตนเองเป็นผู้แพร่เชื้อ รือรับเชื้อ โดยต้องหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ชุมชน และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของสส.

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ต้องมีระเบียบวินัย ความเข้มงวดในการดูแลตนเอง สวมหน้ากากอนามัย คนปกติใส่หน้ากากผ้า เพื่อให้หน้ากากอนามัยมีเพียงพอต่อบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนผู้ป่วยทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะดูแล

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตัวเอง ควรเลิกนับจำนวนผู้ติดเชื้อ รวมทั้งระยะของการแพร่ระบาดไม่เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค</p> <p>ศ.กิตติคุณ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี และ รมต. ที่เกี่ยวข้องควรตั้งโต๊ะแถลง มีข้อมูลถูกต้องชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบ ควรมีการนำเสนอกรณีศึกษา และผู้ที่รับข้อมูลข่าวสาร ควรมีสติ รู้เท่าทันสถานการณ์ ทันโลก</p> <p>รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผอ.ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล กล่าวว่า เชื่อว่าคนไทยมีความรู้เกี่ยวกับ โควิด-19 มาก แต่ห่วงการนำความรู้ไปใช้อย่างถูกต้อง และเมื่อจบเหตุการณ์ครั้งนี้ควรนำมาเป็นบทเรียนในการสร้างคน การเปลี่ยนแปลงประเทศในด้านอื่นๆ</p> <p>นายกิลนัท สารสิน ประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า ภาครัฐต้องตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลทุกภาคส่วนเพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ thestandard, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ hooninside, เว็บไซต์ news1005, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศภาคเหนือ พื้นที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตราย (16 มี.ค.) ดังนี้ รพ.สต.นาปู่ป้อม จ.แม่ฮ่องสอน 563 มคก./ลบ.ม. รพ.เชียงคำ จ.พะเยา 484 มคก./ลบ.ม. รพ.สต.เกาะช้าง จ.เชียงราย 481 มคก./ลบ.ม. ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 468 มคก./ลบ.ม. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 425 มคก./ลบ.ม. ส่วนคุณภาพอากาศในกทม.และปริมณฑล (16 มี.ค.) ค่าฝุ่น PM 2.5 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ และคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ</p>	
<p>คำรักษา รพ.เอกชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า กรมฯ เตรียมหารือและขอข้อมูลจากแพทยสภาเกี่ยวกับกรอบราคาค่ารักษาและบริการทางการแพทย์ของรพ. หลังนำค่าบริการในรพ.เอกชน กว่า 300 รายการ ให้ประชาชนตรวจสอบราคาและเปรียบเทียบผ่านคิวอาร์โค้ด และเว็บไซต์กรมการค้าภายใน</p>	
<p>กิจกรรมวันไตโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมโรคไตระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม “วันไตโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เดือนมี.ค. ของทุกปี โดยในปีนี้นั้นเน้นการป้องกันโรคไต ในคำขวัญที่ว่า “คัดกรอง ป้องกัน รู้ทัน โรคไต” (Kidney Disease From Prevention to Detection) ด้าน รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไต เพื่อให้ประชาชนได้ดูแลป้องกันตัวเองง่าย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกรับประทานอาหาร ตมน้ำสะอาด ออกกำลังกาย ลดการบริโภคเค็ม งดดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งจะช่วยป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตได้</p>	
<p>สูตรเจลล้างมือแอลกอฮอล์ผสมว่านหางจระเข้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว มทร.รัตนโกสินทร์ จัดทำหลักสูตรการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่มีสารสกัดว่านหางจระเข้เป็นส่วนผสม โดยมีทางเลือกทั้งสูตรที่ใช้เอทิลแอลกอฮอล์และสูตรที่ใช้ไอโซโพรพานอล จะเปิดอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ โดยสูตรดังกล่าวมีการจดแจ้งสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 แล้ว</p>	
<p>“ต้นขลุ้” รักษา มะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพร อนุสรณ์พรเพิ่ม นายกสมาคมการแพทย์แผนไทยสุโขทัยราชธานี กล่าวว่า ต้นขลุ้ เป็นไม้พุ่มเล็ก สูง 1-2 เมตร ใบรูปไข่กลับ ปลายแหลม ขอบหยัก ดอกเล็กกระจุกเป็นช่อ ขึ้นเป็นกอ ชอบที่ชื้นแฉะ ใบอ่อนกับยอดอ่อนกินเป็นผักแกงส้มได้ ทั้งต้นมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้นิ่วในไต ช่วยขับเหียง ขจัดกลิ่นตัว-กลิ่นปาก แก้ปวดเมื่อย แก้อักเสบ ลดเบาหวาน ฯลฯ ส่วนสารสกัดเมทานอลจากขลุ้มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส และสารสกัดเอทานอลจากรากขลุ้มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง หลังโพรงงมูกการต้มขลุ้ต้มแทนชา หากได้ขลุ้มาจากป่าชายเลน อาจมีไซเตียมสูงจากดินเค็ม คนเป็นความดันโลหิตสูงและโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจไม่ควรดื่มแทนน้ำทั้งวัน ควรดื่ม 1-2 แก้ว/วัน เพราะขลุ้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ อาจทำให้ร่างกายขาดน้ำหรือความดันโลหิตต่ำ และอาจทำให้วังงนอน ทำให้คนสุโขทัยที่รู้ข่าวแห่ปลูกไว้ต้มดื่มแทนชา</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ กรอบข่าย</p> <p>-เสนอข่าว นางปิยฉัตร อินทร์สว่าง รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดฟาร์มกัญชาเพื่อการแพทย์แห่งแรกในจ.นครราชสีมา ที่วิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์ม ซึ่งได้รับการติดต่อจากรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้ดำเนินการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์</p>	